

สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุรศักดิ์ รัตนวัน	ประธานสภา	สุรศักดิ์ รัตนวัน	
๒	น.ส.ปราณี รัตนวัน	ส.อบต.ไผ่ ม.๒	ปราณี รัตนวัน	
๓	นายโส บุญช่วย	ส.อบต.ไผ่ ม.๖	โส บุญช่วย	
๔	นายทองสา เสนานนท์	ส.อบต.ไผ่ ม.๑๒	ทองสา เสนานนท์	
๕	นายทวี จันทะพันธ์	ส.อบต.ไผ่ ม.๑๑	ทวี จันทะพันธ์	
๖	นายบรรจง หินกอง	ส.อบต.ไผ่ ม.๑	บรรจง หินกอง	
๗	นายปูน เสียงอ่อน	ส.อบต.ไผ่ ม.๑๐	ปูน เสียงอ่อน	
๘	นายวีระ จันทะพันธ์	ส.อบต.ไผ่ ม.๘	วีระ จันทะพันธ์	
๙	นายชาติชาย คำโสสภา	ส.อบต.ไผ่ ม.๓	ชาติชาย คำโสสภา	
๑๐	นายสุบรรณ นนทวงษ์	ส.อบต.ไผ่ ม.๗	สุบรรณ นนทวงษ์	
๑๑	นายสวาท หงษ์อินทร์	ส.อบต.ไผ่ ม.๓	สวาท หงษ์อินทร์	
๑๒	นายประยูร รัตนวัน	ส.อบต.ไผ่ ม.๔	ประยูร รัตนวัน	
๑๓	นายนุกูล บุญราช	ส.อบต.ไผ่ ม.๑๒	นุกูล บุญราช	
๑๔	นายวิจิตร พันธุ์ไผ่	ส.อบต.ไผ่ ม.๑๑	วิจิตร พันธุ์ไผ่	
๑๕	นายสมาน รัตนวัน	ส.อบต.ไผ่ ม.๗	สมาน รัตนวัน	
๑๖	นายบุญส่ง ภูนุภา	ส.อบต.ไผ่ ม.๔	บุญส่ง ภูนุภา	
๑๗	นายวรการ รัตนวัน	ส.อบต.ไผ่ ม.๕	วรการ รัตนวัน	
๑๘	นายประดับ อรรคบุตร	รองประธานสภา	ประดับ อรรคบุตร	
๑๙	นายสมศรี บุญราช	ส.อบต.ไผ่ ม.๘	สมศรี บุญราช	
๒๐	นายทองสุรย์ จันทะพันธ์	ส.อบต.ไผ่ ม.๙	ทองสุรย์ จันทะพันธ์	
๒๑	นายทองแดง บุญราช	ส.อบต.ไผ่ ม.๑	ทองแดง บุญราช	
๒๒	นายศิลป์ชัย แวนแก้ว	ส.อบต.ไผ่ ม.๑๐	ศิลป์ชัย แวนแก้ว	

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายประสิทธิ์ เจตนา	นายก อบต.ไผ่	ประสิทธิ์ เจตนา	
๒	นายไพโรจน์ รัตนวัน	รองนายก อบต.ไผ่	ไพโรจน์ รัตนวัน	
๓	นายธีรภพพงษ์ รัตนวัน	รองนายก อบต.ไผ่	ธีรภพพงษ์ รัตนวัน	

๔	นางจรรุณี จำปาพันธ์	เลขานุการนายกฯ	จรรุณี จำปาพันธ์	
๕	นางสุดาพร อำไพ	รองปลัด อบต.ไผ่	สุดาพร อำไพ	
๖	นายพิพัฒน์ พรหมโลก	ผอ.กองช่าง	พิพัฒน์ พรหมโลก	
๗	น.ส.อินทิราภรณ์ คำแสน	ผอ.กองการศึกษา	อินทิราภรณ์ คำแสน	
๘	นางปวันรัตน์ อัครบุตร	หัวหน้าสำนักงานปลัด	ปวันรัตน์ อัครบุตร	
๙	นายสุนทร แสงไสย์	นิติกร	สุนทร แสงไสย์	
๑๐	น.ส.นัทธมน สุภาพ	ผู้อำนวยการกองคลัง	นัทธมน สุภาพ	

ผู้มาประชุม ๒๒ คน

ลาประชุม - คน

ขาดประชุม - คน

เปิดประชุมเวลา

๐๙.๓๐น.

เมื่อที่ประชุมมาพร้อมกันแล้ว ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ จุติรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์ไหว้พระ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา

- ๑.๑ เรื่อง นายอำเภอราชไศล นายธนภุต ฉันทะจำรัสศิลป์ ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดปราจีนบุรี
- ๑.๒ เรื่องครูประจำศูนย์การศึกษาครอบครัวและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำตำบลไผ่ รายงานสาวกฤติยา โสภาสพ ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่แทน นางสาวสุกัลยา เลื่อนฤทธิ์

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ประธานสภา

กระผมขอเรียนเชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ชี้แจงรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยวิสามัญที่ ๑ /๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ให้ที่ประชุมทราบโดยละเอียด

เลขานุการสภา

ขอให้ทุกท่านได้ตรวจดูบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยวิสามัญที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ ให้ละเอียด

ประธานสภา

เมื่อทุกท่านได้ตรวจดูบันทึกรายงานการประชุมแล้วหากมีท่านใดประสงค์ที่จะแก้ไข/รายงานการประชุมขอให้เสนอแก้ไขเพิ่มเติมในระเบียบวาระนี้ครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม

สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยวิสามัญ ที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ขอให้ยกมือครับ

มติที่ประชุม

มีผู้มาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ทั้งสิ้น ๒๐ ท่าน

รับรองรายงานการประชุม จำนวน ๑๙ เสียง

ไม่รับรองรายงานการประชุม จำนวน - เสียง

งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๓

นายสุนทร แสงไสย

เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

๓.๑ แนะนำเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ รายนายธีระศักดิ์ พรรษา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักปลัด ซึ่งสอบเลื่อนระดับเปลี่ยนสายงาน บรรจุแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔

๓.๒ แนะนำเจ้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ราย นางสาวเบญจมาศ พาที ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักปลัด ย้ายมาจาก อบต.สระยาว อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ

๓.๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลพร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ และทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการประกาศให้มีการจัดการเลือกตั้งทำให้ ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลต้องพ้นจากตำแหน่งและหยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่มิประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ส่วนในรูปแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ต้องรอให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้มีการจัดการเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้ง ซึ่งจะเป็นวันไหนนั้นยังไม่ทราบ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องปฏิบัติหน้าที่ตามสั่ง ค.ส.ช.ที่ ๑ /๒๕๕๗ ต่อไป

๓.๔ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับแก้ไขใหม่ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญจาก พรบ. ฉบับเดิมหลายอย่าง โดยเฉพาะจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่กำหนดให้ จำนวนสมาชิก อบต. เหลือเพียงหมู่บ้านละ 1 คน โดยให้เขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง หากหมู่บ้านใดมีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรไม่ถึง ๒๕ คน ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดต่อกัน หาก อบต. ไผ่ มีเพียง ๑ หมู่บ้าน ให้มีสมาชิก ๖ คน หากมี ๒ หมู่บ้าน ให้มีสมาชิกหมู่บ้านละ ๓ คน หากมี ๓ หมู่บ้าน ให้มีสมาชิกหมู่บ้านละ ๒ คน หากมี ๔ หมู่บ้าน ให้มีสมาชิกหมู่บ้านละ ๑ คน และ ๒ หมู่บ้านที่มีประชากรมากเพิ่มอีกหมู่บ้านละ ๑ คน และหากมี ๕ หมู่บ้าน ให้มีสมาชิกหมู่บ้านละ ๑ คน และอีก ๑ หมู่บ้านที่มีประชากรมากที่สุดเพิ่มอีก ๑ คน กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ มี ๑๒ หมู่บ้าน ซึ่งเกิน ๖ หมู่บ้านจะมีสมาชิกได้ หมู่บ้านละ ๑ คน

ระเบียบวาระที่ ๔	<p>เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา</p> <p>๔.๑ เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ สมัยที่ ๓ และ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕</p>
ประธานสภาฯ	เรียนเชิญท่านนิติกรองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการกำหนดสมัยประชุมสภา ให้ที่ประชุมได้รับทราบ
นายสุนทร แสงไสย์	เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ต้องมีการกำหนดสมัยประชุม สภาสามัญสามัญ ไว้เป็นการชัดเจน ซึ่งการกำหนดสมัยประชุมสามัญสามัญนั้น จะ กำหนดไม่น้อยกว่า ๒ สมัย และไม่เกิน ๔ สมัย และต้องมีการกำหนดสมัยประชุม และวันประชุมสมัยที่ ๑ ของปีถัดไปไว้ อย่างชัดเจน ในครั้งนี้สภาองค์การบริหารส่วน ตำบลไผ่ ต้องมีการกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญสามัญ สมัยที่ ๒ , ๓ และ ๔ ของปี ๒๕๖๔ และกำหนดสมัยประชุมสภาสามัญสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ไว้ใน คราวประชุมสมัยนี้
ประธานสภาฯ	ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาและเสนอการกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วน ตำบล ไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒, ๓, และ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔ และสมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
ที่ประชุม	<p>มีมติเป็นเอกฉันท์ กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ สมัยสามัญ สมัย ที่ ๒, ๓, และ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔ และสมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ดังนี้</p> <p>สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ประชุมระหว่างวันที่ ๑๕ - ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔</p> <p>สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ประชุมระหว่างวันที่ ๑๕ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔</p> <p>สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ประชุมระหว่างวันที่ ๑๕ - ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔</p> <p>และสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ประชุมระหว่างวันที่ ๑๕ - ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕</p>
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องอื่นๆ
ประธานสภา	ในระเบียบวาระอื่นมีสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอแนะ หรือสอบถามท่านคณะ ผู้บริหารหรือไม่

- นายบุญส่ง ภูงา** เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ท่านคณะผู้บริหาร กระผมขอนำเรียนเกี่ยวกับกรณีที่ต้องจัดการบริหารส่วนตำบลไผ่ ได้ดำเนินการตัดและรอนกิ่งต้นยางนา ที่เกิดอยู่ริมถนนเส้นบ้านเมียง – บ้านคูสระ ซึ่งยังเหลือลำต้นที่ยังไม่ได้ทำการตัด ซึ่งตัวกระผมเองได้ประสานกับทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการ ซึ่งได้รับการประสานว่านิติกรได้ประสานงานถึงเจ้าหน้าที่ป่าไม้ผู้รับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว จึงขอนำเรียนให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ติดตามให้ด้วย และขอขอบพระคุณ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ที่ได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาในถนนเส้นดังกล่าว
- นายสุนทร แสงไสย** เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ด้วยงานกฎหมายและคดี ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชน บ้านเมียง หมู่ที่ ๔ ในการที่ต้นยางที่ท่านสมาชิก หมู่ที่ ๔ ได้นำเรียน นั้น ในเรื่องดังกล่าว ทางงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดได้ทำการขออนุญาตรอนกิ่งเพื่อเป็นการป้องกันภัยอันตรายอันอาจเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน เหตุที่ไม่สามารถล้มต้นได้ สืบเนื่องมาจากการประชุมประชาคมของบ้านเมียง หมู่ที่ ๔ ได้มีมติขอทำไม้เพื่อแปรรูปใช้ประโยชน์ในชุมชน ในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงของสำนักงานป่าไม้จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงจะดำเนินการล้มต้นตามระเบียบของทางราชการได้ ซึ่ง กระผมได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดศรีสะเกษ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- ที่ประชุม** รับทราบ
- นายประสิทธิ์ เจตนา** ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ทุกท่าน ตลอดระยะเวลา ครบ ๗ ปี ในการที่เราช่วยกันพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน อย่างสามัคคี ซึ่งที่ผ่านมาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะผู้บริหารหรือฝ่ายบริหาร ได้ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายสภา หรือฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งท่านสมาชิกทุกท่านได้ให้ความร่วมมือเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชน และได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในองค์กร ทั้งข้าราชการลูกจ้าง ทุกฝ่ายต่างขับเคลื่อนตามอำนาจหน้าที่ ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ ของเราขับเคลื่อนไปได้ในทางที่ดี ปราศจากเรื่องร้องเรียน ซึ่งหลายๆแห่งประสบอยู่ในขณะนี้ ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายอีกครั้งหนึ่ง ส่วนในการปฏิบัติหน้าที่นั้นต้องรอการสั่งการจากคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ถึงแม้ว่าท่านจะได้เข้ามาหรือไม่ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ก็ขอฝากให้ที่ได้ตั้งใจพัฒนาเพื่อพี่น้องประชาชนตำบลไผ่ ของเรา
- ประธานสภา** มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี วันนี้ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่เสียสละเวลามาประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔ ในวันนี้ ขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น

/ลงชื่อ...

ลงชื่อ ทวี จันทะพันธ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายทวี จันทะพันธ์)
เลขานุการสภา อบต.ไผ่

ลงชื่อ สุรศักดิ์ รัตนะวัน ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุรศักดิ์ รัตนะวัน)
ประธานสภา อบต.ไผ่